

Số: 02 /CT-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ
**Về tăng cường công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang**

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện, góp phần ổn định chính trị - xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, còn tồn đọng một vài vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; có tình trạng công dân tập trung đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), Cục III - Thanh tra Chính phủ... để gây áp lực yêu cầu giải quyết; việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh còn chậm; công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai... một số vụ việc quá thời hạn quy định, giải quyết chưa dứt điểm, gây bức xúc cho công dân.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc thực hiện đúng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 12268/VPCP-V.I ngày 18/12/2018 của Văn phòng Chính phủ, về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội; các quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ xem xét giải quyết đối với công dân; mọi khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến



nhị phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, có tình có lý và đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giảm thiểu khiếu nại vượt cấp; kịp thời chấn chỉnh ngay những yếu kém trong công tác tiếp công dân; tích cực thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những biểu hiện thiếu trách nhiệm, sai phạm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo 100% lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại trụ sở và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có). Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các vụ tồn đọng kéo dài, cần chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Trường hợp công dân của địa phương tập trung khiếu nại đông người ở tỉnh, ở Trung ương, thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, phân công người có đủ thẩm quyền phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh và các Bộ, ngành liên quan để tiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp để đưa công dân về địa phương giải quyết, không để công dân khiếu nại dài ngày ở tỉnh, các cơ quan Trung ương, nhất là trong thời gian các ngày lễ, các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị mới phát sinh liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa, ô nhiễm môi trường... Phần đầu tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% trở lên; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 và Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh, phần đầu cuối năm đạt chỉ tiêu từ 85% trở lên, trong đó phải thực hiện dứt điểm quyết định của các năm trước còn tồn đọng. Định kỳ (tháng, quý, năm) có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh) về tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nhân dân hiểu đúng tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực đến dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

2. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo kiến nghị của các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu ban hành kế hoạch rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (kế hoạch phải xác định rõ trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương, đồng thời xác định lộ trình, thời gian giải quyết từng vụ việc cụ thể); quyết định thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; chủ động, phối hợp với các cơ quan Trung ương kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cử Tổ công tác tăng cường hỗ trợ giải quyết đơn theo thẩm quyền phát sinh trên địa bàn huyện Phú Quốc, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn tồn đọng.

Định kỳ (tháng, quý, năm) chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành có liên quan và Ban Tiếp công dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Ban Tiếp công dân tỉnh) để xem xét, có ý kiến xử lý, không để quá hạn kéo dài.

Căn cứ tiêu chí báo cáo, phân loại công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... của các cấp, các ngành của Thanh tra Chính phủ: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh xây dựng mẫu biểu báo cáo, thống kê (tháng, quý, năm) đầy đủ số liệu về số kỳ tiếp công dân định kỳ của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các

cấp, số kỳ ủy quyền cho cấp phó; tiếp công dân đột xuất và đối thoại khi giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh... theo quy định để các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Tổ công tác theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với UBND huyện Hòn Đất và UBND huyện Kiên Lương khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo kết luận số 3293/BC-TTCTP ngày 14/12/2016.

4. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, trợ giúp pháp lý trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng, để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thành phố chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự ổn định, không để bị động; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, tổ chức kích động, tập trung khiếu nại, tố cáo đông người; các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

6. Văn phòng UBND tỉnh

Chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... để trao đổi thông tin về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... giữa các cấp, các ngành nhanh chóng, kịp thời.

7. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau).

Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục III - Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- CVP và các P.CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, nhphong.

CHỦ TỊCH



Phạm Vũ Hồng